

# “ทำดีเพื่อพ่อ”

อยู่ด้วยรัก ทำด้วยรักดี เดินตามวิถีพ่อ

เรื่อง : ศิลป์ชัย กว้านสกุล

เรียบเรียง/ภาพ : ปวิณณ์ ภูธนพัฒน์เมธา

สืบเนื่องจากวันที่ 13 ตุลาคม 59 ถึง 26 ตุลาคม 2560 เราจะได้พบเห็น FM ท่านหนึ่งที่แสดงออกถึงความอาลัยในการเสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9 อย่างมาก โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมกับการแสดงความอาลัย เกือบจะทุกงานซึ่งเปี่ยมไปด้วยแรงสำนึกและศรัทธาที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 บุคคลท่านนี้คือคุณศิลปชัย กว้านสกุล ผู้จัดการโรงงานบริษัท บีวีเอส แมนูแฟคเจอร์ส จำกัด ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้จัดการโรงงานรุ่นที่ 9 ซึ่งความดีที่ทำ FM Loyalty ขอบันทึกความดีฉบับที่ 2 ดังนี้

FMC : คุณศิลปชัย เข้าไปกราบพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ 9 ทั้งหมดกี่ครั้ง?

คุณศิลปชัย : การไปกราบพระบรมศพพระองค์ท่าน 2 รอบ แต่ถ้าการเข้าไปบริเวณนั้นนับแทบไม่ได้เลย ผมไปเกือบจะทุกเดือน ผมหาโอกาสที่จะไปตลอด เมื่อไรที่ผมมีโอกาสไปแถวนั้นอย่างน้อยไม่ได้เข้าไปกราบท่าน ผมก็จะนั่งสมาธิหรือยืนสมาธิรำลึกถึงท่านที่กำแพงพระบรมมหาราชวัง

FMC : การได้เข้าไปกราบพระศพพระองค์ท่านรู้สึกอย่างไร

คุณศิลปชัย : การเข้าไปกราบไหว้ท่านผมรู้สึกดีใจมาก ผมมีความรู้สึก ถ้าผมมีความตั้งใจในเรื่องพระองค์ท่าน ทุกอย่างมันดูเหมือนจะง่าย เหมือนมีอะไรเป็นใจ เหมือนวันที่ผมไปกราบพระบรมศพครั้งแรก วันนั้นผมเลิกงานกลับบ้านไปนอน ผมบอกกับครอบครัวว่าผมอยากไปไหว้ในหลวง คืนนั้นผมนอนไม่หลับเลย จนเวลาประมาณ 5 ทุ่ม ผมออกจากบ้านแล้วไป พอไปถึงรถมันเข้าไม่ได้ เข้าไปได้แค่ถึงปากคลองตลาด ตรงจุดรถกระชางลาโหม ผมเดินจากตรงนั้นเข้าไปถึงเวลาประมาณเที่ยงคืน บริเวณนั้นมีที่ปูเสื่อให้รอ ผมก็ไปนอนรอด้วยใจที่อยากจะเข้าไปกราบพระองค์ท่าน พอเวลาตี 4 ให้เข้าไปยังจุดคัดกรอง ผมก็ถามหลายคนที่เคยมาก่อนผมว่าต้องใช้เวลานานเท่าไร? เขาบอกประมาณ 5 ชั่วโมง แต่ไม่น่าเชื่อ ผมใช้เวลาเพียง 3 ชั่วโมง เวลาประมาณ 7.30 น. ผมได้กราบพระบรมศพท่านเสร็จแล้ว ผมนึกเลยว่าเพราะตัวผมเองนั้นมีใจศรัทธา ท่านมีโอกาสให้เรา

วันที่ผมไปพระเมรุมาศก็เหมือนกัน ผมไปวันที่ 3 พ.ย. 2560 จากจุดคัดกรอง จนได้เข้าพระเมรุมาศผมใช้เวลาเพียง 30 นาที ด้วยสิ่งใดดลบันดาลอะไรผมก็ไม่แน่ใจ คนก็ไปกันจำนวนมาก ไปเพื่ออยากจะทำรูป แต่เป้าหมายของผมคือผมต้องการไปกราบพระเมรุมาศ ในจิตผมไม่ต้องการสิ่งอื่นใด” พอผมไปถึงด้านใน ผมก็นั่งลงตั้งจิตอธิษฐานถึงพระองค์และก้มลงกราบทุกครั้งเลยนะอะไรที่ผมตั้งใจและทำเพื่อพระองค์ท่านผมสะดวกจริงๆ

FMC : ช่วยเล่าความประทับใจและความผูกพันที่มีต่อพ่อหลวง

คุณศิลปชัย : ผมเองตั้งแต่ผมเรียนมา จำความได้ตั้งแต่ ป.3 เห็นรูปท่านที่บ้าน ทางบ้านก็พูดให้ฟังตลอด ผมก็ไม่ได้มีโอกาสได้เห็นท่านชัดๆ เคยเห็นตอนที่ท่านนำขบวนทางโทรทัศน์ พอผมโตขึ้นเข้ามาทำงานที่กรุงเทพ ใจผมก็ฝังอยู่ตลอดว่าผมเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทย ผมมีพระองค์ท่านอยู่ ได้เห็นหลายครั้งที่บ้านเมืองมีความขัดแย้งที่เด่นชัดเลยในปี 2516 ตอนที่เกิด 14 ตุลาคม เคยเห็นประวัติของท่านที่เปิดสวนดุสิตรับคนเข้าไป และอีกครั้งหนึ่งที่ผมเห็นชัดเจนและทำให้เห็นว่าท่านสามารถดูแลประชาชนได้ก็คือช่วงเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ในปี 2537 ผมเห็นพระองค์ท่านทรงไกล่เกลี่ยให้เหตุการณ์จบความศรัทธาที่เคยได้รับจากพ่อแม่ เมื่อได้พบเห็นและรับรู้มากขึ้น ก็กลายเป็นความภาคภูมิใจที่ผมได้มีในหลวงองค์นี้ หลังจากนั้น ความผูกพันในบ้านผม ครอบครัวผมแม้แต่ลูกชายของผมเอง ผมก็จะพูดให้ฟังบ่อยๆเพื่อให้เขามีจิตใจที่รักบ้านเมืองของตนเอง หลังจากที่รู้ว่พระองค์ท่านไม่ค่อยสบาย ผมใส่บาตรให้พระองค์ท่านเป็นประจำ เคยคิดเคยคุยกับเพื่อน “ถ้าเราอมตาย แลกกับให้พระองค์ท่านมีชีวิตต่อผมก็ยินดี”



FMC : ได้นำหลักคำสอนของพระองค์ท่านไปใช้ในชีวิตอย่างไรบ้าง

คุณศิลปชัย : คำสอนของพระองค์ท่านที่ผมยึดถือในการดำรงชีวิตคือเรื่องความพอเพียง การประหยัด ความสามัคคี ผมเอาคำสอนของท่านมาใช้กับตนเอง ครอบครัว ตลอดจนการใช้บริหารน้องๆพนักงานในโรงงาน “ชีวิตนี้ ผมไม่เคยเป็นหนี้ใคร ไม่เคยใช้แม้กระทั่งบัตรเครดิต ผมใช้หลักคำสอนของท่านนี้แหละ ว่าเรามีเท่าไรก็กินใช้เท่านั้น”

FMC : อยากบอกอะไรกับผู้อ่าน

คุณศิลปชัย : ถ้าเรารักพระองค์ท่าน เราควรคิดอยู่ตลอดเวลาเราจะเดินตามรอยพ่อหลวงที่ท่านทำไว้อย่างไร” ผมเคยเขียนคำนิยามไปครั้งหนึ่งผมบอกว่า “ชีวิตผมนี้ จะมีพ่อหลวงจนกว่าชีวิตผมจะหาไม่ ตราบใดที่ผมยังมีชีวิตอยู่พ่อหลวงจะอยู่ในใจผมตลอดเวลาและผมตายไปแล้วมันก็จะไปพร้อมกับความตายของผม และผมจะจงรักภักดีกับพระราชวงศ์จักรีไปตลอด” นี่คือนิยามที่ผมแน่วแน่มตลอด และเป็นสิ่งที่ผมจะส่งต่อให้กับคุณรุ่นหลังต่อไป



แม้พระองค์ท่านจะจากไปแล้วแต่ความดีและแนวทางคำสอนที่พ่อทิ้งไว้ให้นั้นมายึดถือปฏิบัติใช้ในชีวิต ย่อมทำให้ชีวิตของผู้นั้นประสบความสำเร็จบนวิถีแห่งความดีงามได้ไม่ยาก คุณศิลปชัย กว้านสกุล นับเป็นบุคคลหนึ่งที่น้อมนำคำสอนของพระองค์ท่านมาใช้ในการดำเนินชีวิตและประสบความสำเร็จทั้งในด้านชีวิตครอบครัวและหน้าที่การงาน และด้วยศรัทธาและเคารพภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงขอบันทึกความดีของ FM ท่านนี้ เพื่อเผยแพร่เป็นสกุ๊ป “FM ทำดีเพื่อพ่อ” ไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ต่อไป